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ตีฆ้อง ร้องข่าว 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 

06.30-06.45 น. 
 

(นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ติดตามปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์) 
  สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่าน “ตีฆ้อง
ร้องข่าว” ในวันนี้ เรื่องแรกเป็นเรื่องที่จะบอกกล่าวไปถึงพี่น้องประชาชน    
ชาวจังหวัดสระแก้ว เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ท่านเตรียมจะ         
ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อติดตามปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยตัวท่านเอง  

      ในการประชุม ครม.ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกันในประเด็น
การปราบปรามแก๊งคอลเซนเตอร์  ที่สร้างปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน         
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศจีนและประเทศเมียนมา          
ไดม้ีการจัดตั้งไตรภาคีเพื่อพูดคุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่า
จะเป็นการตัดไฟ ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต รื้อถอนเสาสัญญาณที่อยู่ใกล้      
เขตพ้ืนที่ชายแดน ปรับลดความสูงและความแรงในการส่งสัญญาณต่างๆ นาๆ 
ซึ่งท่านนายก ท่านจะลงไปติดตามปัญหานี้ด้วยตัวท่านเองปลายเดือนนี้    
ท่านบอกว่า จะต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว       
ท่านย้ำว่า “ไม่จบ ก็จะไม่เลิก” และจะดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งในขณะนี้         
การแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของไทย  ได้รับเสียงตอบกลับจาก          
หลายประเทศไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือ และตัวอย่าง     
ในการจัดการ เพราะฉะนั้นตอนนี้พูดได้อย่างเต็มปากว่า ประเทศไทย           
ได้ดำเนินการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ      
เพื่อนบ้านด้วย 
(นายกฯ สั่งการ “บุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไป”) 
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       และในที่ประชุม ครม. วันเดียวกัน ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธาร 
ท่านยังได้มีข้อสั่งการให้ควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ที่ปัจจุบัน         
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชน นักเรียน และ
นักศึกษา ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทาง กท.คลัง กท.พาณิชย์ กท.มหาดไทย 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เร่งปราบปรามปัญหา แล้วก็บังคับใช้กฎหมาย         
อย่างเคร่งครัด ขนาดสั่งว่าต้องเด็ดขาด แต่ก็ยังพบว่าปัญหานี้ยังไม่หมดไป 
แถมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท่านนายกฯ จึงได้สั่งการให้ ท่านรัฐมนตรีน้ำ 
นางสาว จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดการกับบุหรี่
ไฟฟ้า ออกกวาดล้างจับกุม และแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยให้เร่งแก้ไข        
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น และให้
กลับมารายงานภายใน 15 วัน 

    ท่านนายกฯ บอกว่า เรื่องนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาด เพราะท่านเอง
ก็มีความกังวลใจอย่างยิ่ง เพราะว่าท่านเองก็มีลูก ทั้งลูกสาว “น้องธิธาร” 
และลูกชายคนเล็ก “น้องธาษิณ” ท่านก็คงไม่อยากให้ลูกๆ ของท่านเติบโตมา
กับปัญหานี้  
(กระทรวงพาณิชย์ชงมาตรการพยุงราคาข้าวนาปรัง)  

    มาต่อเรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรชาวนากันบ้างครับ ท่านพิชัย 
นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านได้ประชุมร่วมกับพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ โดยเฉพาะ
เรื่องข้าว แล้วก็สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด เร่งดำเนินมาตรการรองรับและ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก      
โดยให้ความสำคัญกับข้าวเป็นหลัก นอกจากนั้น  ก็ยังมีมันสำปะหลัง        
และปาล์มน้ำมันอีกด้วย  
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     ทำไมต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างเร่งด่วน     
ก็เพราะว่าช่วงนี้ราคาข้าวในตลาดโลก ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย 
โดยเฉพาะการที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาว ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง ประกอบกับปริมาณผลผลิตข้าวนาปีตอนนี้ ผลผลิตกำลัง       
ออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศ ดังนั้น        
จึงต้องดูแลในหลายประเด็น จึงมีโครงการช่วยเหลือออกมามากมาย เช่น  
โครงการชะลอและเก็บข้าวเพื่อช่วยลดปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดในช่วง
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวเปลือกทรงตัวได้ดีขึ้น โครงการชดเชยดอกเบี้ย
สำหรับผู้ประกอบการที่เก็บสต๊อก โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือดอกเบี้ยในอัตรา 
6% แก่ผู้ประกอบการที่เก็บสต๊อกข้าวในช่วง 2 -6 เดือน และโครงการ       
เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 500 บาท
ต่อตัน ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,893 ล้านบาท เพื่อช่วยให้พี่น้อง
เกษตรกรชาวนามีช่องทางจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสม 

     ส่วนพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทางรัฐบาลก็ได้เตรียม
ความพร้อมที่ จะให้การช่วยเหลือแล้วเช่นกัน โดยให้พาณิ ชย์จังหวัด          
ไปประสานกับสถาบันเกษตรกรในพื้นที่  เพื่อให้เข้าร่วมโครงการชะลอ      
การจำหน่ายข้าวเปลือก รวมถึงจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง เพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นๆ เข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง 
(ขยายพื้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหา PM 2.5)  

      มาปิดท้ายกันที่เรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งเรื่องนี้ยังต้องแก้ไขปัญหากัน     
ทุกวันละครับ ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ท่านบอกครับว่า มหาดไทยมีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการนำเป้าหมายการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน ไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ 15 จังหวัดนำร่อง ในปีที่ผ่านมา และในระยะ
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ต่อไปจะมีการขยายการดำเนินการให้ครบทั้ง 76 จังหวัด เพื่อพัฒนา        
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในทุกมิติโดยทั่วหน้ากัน 

      สำหรับการรับมือกับปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  ที่ ผ่ านมา          
ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 
จังหวัด และผู้นำในพื้นที่ ก็ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้        
กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเตรียมการก่อนเกิดปัญหาไฟป่า การแจ้งเตือน      
การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน การสนับสนุนการเผชิญ เหตุ  และ           
การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ  ในการสร้างการรับรู้นี้  ได้ดำเนินการแบบ  "เชิงรุก"             
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางเลือกที่ดี มากกว่าการเผาให้กับเกษตรกร         
เปลี่ ยนจากการเผา มาสร้างผลผลิตที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ             
ทำความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน    
ให้ได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการมากยิ่งขึ้น 
(มาตรการสนับสนุนปัญหาฝุ่นของกระทรวงสาธารณสุข) 
      ด้านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณ สุข ได้ออกข้อสั่ งการเพื่ อดูแลสุขภาพประชาชน            
ในช่วงสถานการณ์ ฝุ่น  PM2.5 ให้ทันสถานการณ์  นายแพทย์วีรวุฒิ             
อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและ   
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2568 ท่านบอกว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มี
การจัดทำห้องปลอดฝุ่น มุ้งสู้ฝุ่น สนับสนุนหน้ากากอนามัยและหน้ากาก 
N95 ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง และสนับสนุนให้แก่หน่วย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  

      คุณหมอวีรวุฒิ ท่านบอกว่า ถ้าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 รุนแรงขึ้น
ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือมากกว่า 37.5 ไมโครกรัม/ลบ.ม. 
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กระทรวงสาธารณสุขจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยในระบบ ที่มีอาการ        
ค่อนข้างรุนแรง ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายให้ทำห้องปลอดฝุ่น      
ในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วย เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า แล้วก็
สื่อสารความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกันการสัมผัสฝุ่น 
PM2.5 สื่อสารกันเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ หน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขในภูมิภาค ก็มีการติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5   
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมทั้งจัดตั้งศูนย์รองรับประชาชนปลอดฝุ่น ในจังหวัดที่เสี่ยงสูง 
โดยใช้สถานที่สาธารณะขนาดใหญ่  อย่างเช่น ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่           
ของหน่วยราชการ และอาคารอเนกประสงค์ จัดสร้างห้องปลอดฝุ่นของ     
กรมอนามัย ในห้องปลอดฝุ่นนี้จะต้องมีเครื่องฟอกอากาศ มีเครื่องปรับอากาศ  
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือมาตรฐาน และกำหนดช่องทาง
การเข้าออกพื้นที่ ช่วงไหนมีค่าฝุ่นสูงก็ให้ออกไปสำรวจพี่น้องประชาชน     
โดยเฉพาะกลุ่ม เปราะบางไม่ ว่ าจะเป็น  เด็กแรกเกิด  ถึ งอายุ  15 ปี             
หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งเตรียม
มาตรการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วย และถ้าพื้นที่ไหนมีค่าฝุ่นในระดับ      
สีแดง ติดต่อกันเกิน 3 วัน ก็ให้เปิดศูนย์รองรับประชาชนปลอดฝุ่นขึ้น         
โดยทันที พอเปิดศูนย์แล้วก็ให้รีบประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทราบ      
แล้วให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนั้นๆ รีบเดินทางเข้ามาพักในศูนย์
รองรับประชาชนปลอดฝุ่นนี้ได้เลย จะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับ  
  และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่“ตีฆ้องร้องข่าว”นำมาเสนอพี่น้อง
ประชาชนในวันนี้หมดเวลาแล้ว “ตีฆ้องร้องข่าว” ลาไปก่อนนะครับ           
ผมบุญมา ศรีหมาด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
สวัสดีครับ 


